



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง	สื่อ
1. กรมข้าวจับมือ ม.แม่โจ้ร่วมพัฒนางานวิจัยข้าว	เดลินิวส์
2. คปก.เห็นชอบบัญชีหลักเกณฑ์คัดเลือกเกษตรกรสปก.ใหม่ให้ใช้เขตปฏิรูปที่ดิน	แนวหน้า
3. เลขาธิการมว.เกษตรฯ รุดถกปัญหาเกษตรกรเดือดร้อน	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: รุดถก	แนวหน้า
5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกษตรฯ ปทุมธานี เชิญชม 'Young ทำเกษตร' จัดเต็ม 5-6 พ.ย.นี้	แนวหน้า
6. ส.ป.ก.พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร	เดลินิวส์
7. เศรษฐกิจอีสานไตรมาสดีขึ้น	สยามรัฐ
8. กรมชลฯ เร่งฟื้นฟูพื้นที่ท่วม วัดอยุธยา โคลนถล่มสูง 20 ซม.	มติชน
9. ธ.ก.ส.เผย พืชเศรษฐกิจซ้ำซ้อนหนี้เสียครึ่งปีขยับไปเป็น 12.5%	บางกอกทูเดย์
10. คอแลมน: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. สก๊อปพิเศษ: ปศุสัตว์บุรีรัมย์ เตือนระวัง 'โรคปาก-เท้าเปื่อย' ให้ความรู้เกษตรกร...	แนวหน้า
12. ปศุสัตว์เตือนหวัดนกระบาดเวียดนาม	แนวหน้า

กรมข้าวจับมือ ม.แม่โจ้ ร่วมพัฒนางานวิจัยข้าว

นายณัฐฤทธิคดี
ของทิพย์ อธิบดีกรมการ
ข้าวเปิดเผยว่า ได้ลง
นามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ระหว่างกรม
การข้าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายงาน
วิจัยด้านข้าวให้เกิดประสิทธิภาพ ยกย่อง
ขีดความสามารถการแข่งขันในตลาด
โลก และร่วมกันสร้างเอกลักษณ์ข้าว
ไทย นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมให้การ
สนับสนุนงานวิจัยด้านข้าว แลกเปลี่ยน



ข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรร่วมกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ในการบริการทางด้านการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะ
เป็นการสอดคล้องกับนโยบาย ตลาดนำการ
ผลิต ของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้าน ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา กรมการข้าวและมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวร่วมกันเพื่อให้ได้
ข้าวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง มีคุณลักษณะ
ทางการเกษตรที่ดี และมีศักยภาพทางการ
ค้า อาทิ ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ที่เป็น
ข้าวเหนียวหอม ข้าวเจ้าก่ำหอม แม่โจ้ 1 เอ
เป็นข้าวเจ้าสีดํา กลิ่นหอม นุ่มพิเศษ
และข้าวหอมแม่โจ้ ๑ ที่มีจุดเด่นในเรื่อง



คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ และคุณภาพ
ทางเคมี ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ ดังนั้น
การทำ MOU ร่วมกันในครั้งนี้ จะนำไปสู่
การต่อยอดความร่วมมือในการวิจัยและ
พัฒนาข้าวระหว่าง 2 หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เกษตรกรและประเทศชาติอย่างแท้จริง
ต่อไป.

คปก.เห็นชอบบัญชี หลักเกณฑ์คัดเลือก เกษตรกรสปก.ใหม่ ให้ใช้เขตปฏิรูปที่ดิน

นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 5/2565 โดยที่ประชุม คปก.ให้ความเห็นชอบบัญชีเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวม 4 ประเภท พร้อมเห็นชอบหลักเกณฑ์การใช้บัญชี ดังนี้ 1.บัญชีเกษตรกรซึ่งผ่านการประเมินในหลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่ สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเกษตรกรที่จะได้รับการคัดเลือก 2.บัญชีเกษตรกรผู้ขอรับการจัดที่ดินเป็นการเฉพาะ 3.บัญชีเกษตรกรผู้ขอรับการจัดที่ดินและขึ้นทะเบียนกับ ส.ป.ก.

และ 4.บัญชีเกษตรกรอื่นๆ ตามที่คปก. กำหนด ซึ่งสัดส่วนลำดับที่ 2-4 จะพิจารณาตามความเหมาะสม พร้อมกันนั้น ที่ประชุม คปก.ได้อนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างวัด 3 แห่ง ได้แก่ 1.วัดป่าธรรมมงคล จ.อุดรธานี 2.วัดห้วยน้ำทรัพย์ จ.ฉะเชิงเทรา และ 3.วัดสองธรรมาราม จ.แพร่

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า สำหรับบัญชีเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมหลักเกณฑ์การใช้บัญชีใหม่นี้ จะช่วยให้ ส.ป.ก.จังหวัด สามารถคัดเลือกเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับที่ดินจาก ส.ป.ก.ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดย ส.ป.ก. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ได้ อยู่ดี มีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดิน

เลขาธิการมว.เกษตรฯ รุด แก้ปัญหาเกษตรกรเดือดร้อน

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ มว.เกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน มว.เกษตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3 / 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตร โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรขอรับสิทธิการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล จ.สุรินทร์ ให้มีการจัดสรรที่ดินแปลงใหม่ให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าอาศัยและทำกินได้หากไม่สามารถจัดหาที่ดินให้ได้ ขอให้จ่ายเงินค่าชดเชยค่าที่ดินเป็นกรณีพิเศษผู้มีสิทธิอัตราไร่ละ 80,800 บาท รวม 1,590 ราย รวมพื้นที่ทั้งหมด 17,896-1-91 ไร่ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,340,876,000 บาท ตามประเด็นข้อเรียกร้องของกลุ่มสมาชิกเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน รวบรวมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใน 15 วัน เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (กรม.) พิจารณาในลำดับต่อไป

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15163

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 15.84

Ad Value: 19,800

PRValue (x3): 59,400

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: รุดถก



รุดถก : นายชนา ชีววิจิตร เลขานุการ รว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุม คณะกรรมการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนและเกษตรกรที่เดือดร้อน จากการสร้างเขื่อนราษีไศล จ.สุรินทร์ ขอให้จัดสรรที่ดินใหม่และจ่ายชดเชย ค่าที่ดินกรณีพิเศษ

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานีเชิญชม 'Young ทำเกษตร' จัดเต็ม 5-6 พ.ย.นี้



พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “Young ทำเกษตร” ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 พบกับสุดยอดไอเดีย และนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร เอาใจเกษตรกรรุ่นใหม่ในยุคออนไลน์กับ IOT จัดเต็มกับการอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อป จูใจกับตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ของกินของใช้ส่งตรงจากสวน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี หรือรับชมทางออนไลน์ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรสามารถเป็นทั้งผู้ผลิต แปรรูป และจัดจำหน่ายได้อย่างเต็มตัว สามารถค้าขายผ่านระบบออนไลน์ การรับโอนเงินผ่านระบบแบงก์ก็ถึง รวมถึงการขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว ทำให้เกษตรกรได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมามีการพัฒนาเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเกษตรกรสู่การเป็น Smart farmer รวมไปถึงการนำ Internet of thing หรือ IOT มาใช้ในภาคการเกษตร ช่วยบริหารจัดการแปลงเกษตรภายใต้ระบบฐานข้อมูลที่แม่นยำ ผู้ระบบเกษตรสมัยใหม่ การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการรวบรวมแนวคิดการทำเกษตรในยุคปัจจุบันที่ผนวกกับระบบออนไลน์ เข้ามาช่วยในการจัดการแปลงให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการเกษตร อาทิ การเลี้ยงไส้เดือนในแปลงผัก การสร้างปุ๋ยสดบำรุงพืช เรียนรู้ระบบ IOT ตัวช่วยดูแลแปลงผัก และควบคุมอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ด และแปลงนิทรรศการโลก หนอง นา โมเดล ไฮไลต์ คือ นิทรรศการ young organic farm พบ

2 เกษตรกร เกือบขายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เบนซ์-วีรวิชัย อินทร์ประยงค์ นักเรียนจากโครงการ 1 ไร่ 1 แสน รุ่น 7 เกือบขายพิพิธภัณฑ์เกษตร จ.นครสวรรค์ ที่จะยกถังผึ่งจากสวนมาจัดแสดง พร้อมเผยเคล็ดลับการตรวจสอบน้ำผึ่งปลอม-น้ำผึ่งแท้ อีกท่านคือ ไหม ขวัญใจ เนตรหาญ เกือบขายพิพิธภัณฑ์เกษตร จ.สระบุรี นักเรียนจากโครงการ 9 ถัง 9 ไร่ 9 แสน ที่จะขนแปลงผักและสมุนไพรเด่น เช่น จิงจูฉ่าย ตะไคร้หอม มาให้ความรู้ทั้งวิธีการปลูก การขยายพันธุ์ การบำรุงดิน รวมถึงสูตรชาสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันดูแลสุขภาพ ด้านกิจกรรมมีส่วนร่วมในเดือนนี้เปิดบูธทำยาผสมสมุนไพร ตามสไตล์ของตนเอง และหลักสูตรการทำเทียนหอม ส่วนกิจกรรมเพาะ แจก แลก เปลี่ยนยังสามารถนำวัสดุเหลือใช้ อาทิ แก้วน้ำ ถังพลาสติก มารับกล้าไม้ นานาชนิดกลับไปดูแลต่อที่บ้านได้เช่นเคย เปิดให้เข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร ด้วยบัตรราคาพิเศษ อาทิ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุ์กรรม และ พิพิธภัณฑ์ดินดล

การอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการตลอด 2 วัน อาทิ หลักสูตร YOUNG ทำเกษตร หลักสูตรกิมจิ สวนศุภรัถย์ โดยอาจารย์อภิชาติ สุภจรรยาภิรักษ์ และอาจารย์ศิริพรรณ กำแน่น บ้านสวนศุภรัถย์ จ.เพชรบุรี ด้านอาจารย์พีระพงษ์ แซ่หย่ง เกือบขาย 1 ไร่ 1 แสน จ.สุพรรณบุรี มาในหลักสูตร Smart Marketing (ตลาดอัจฉริยะ) และหลักสูตรขายอย่างไรให้ปัง และหลักสูตรปลูกผัก ปลอดภัย หลักสูตรสวนผักครบวงจร โดยอาจารย์ชัชพล กลมกล่อม สวนผักปากช่อง จ.นครราชสีมา เทคนิคการผลิตผักคุณภาพ แบบมีอาชีพ พร้อมด้วยอาจารย์มานิษฐา ทองน้อย เกือบขายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ยโสธร กับหลักสูตรเกษตรทันสมัย และหลักสูตรดินปลูกมหัศจรรย์ เรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online ได้ทาง Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมชม ช้อป จูใจ เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพ ทั้งของกินของใช้ ผลิตภัณฑ์ แปรรูป ต้นไม้ ในราคามิตรภาพ

สอบถามได้ที่ โทร. 02-5292212-13, 087-3597171 คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ส.ป.ก.พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวไว้ที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้มุ่งมั่นให้เกษตรกรไทยมีที่ดินทำกินและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ได้ อยุ่ดี มีความสุข มานานกว่า 47 ปี โดยมีการจัดสรรที่ดินไปแล้วกว่า 36 ล้านไร่ เกษตรกรมากกว่า 2.96 ล้านราย ซึ่ง ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดินและสร้างโอกาสในการถือครองที่ดินผ่านการจัดที่ดินทำกิน รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเกษตรกรรมที่ยั่งยืน



ปัจจุบัน ส.ป.ก.ได้เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและการตรวจสอบรับรองมาตรฐานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ ส.ป.ก. จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สรม.) เพื่อเป็นหน่วยงานรับรอง (Certification Body : CB) ในขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) สำหรับพืชอาหาร อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเมล็ดแห้ง สับปะรด และข้าว ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อยกระดับการผลิต และคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน การพัฒนาต่อยอดเข้าสู่การบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระดับสูง ในด้านงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ปัจจุบัน ส.ป.ก. ยังคงมีการส่งเสริมความรู้เทคนิคการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน รวมไปถึงการเข้าถึงตลาดทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่ง ส.ป.ก. ได้ลงนามความร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และบุคลากรของ ส.ป.ก. ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาพื้นที่และองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับพัฒนาการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มีความสนใจได้เรียนรู้ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูง ในการยกระดับคุณภาพในการตรวจประเมิน



ทั้งนี้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่าง ส.ป.ก. กับอีกทั้ง 5 หน่วยงานนั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำพาทั้งเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และบุคลากรของ ส.ป.ก. มีความรู้ ความสามารถ ในการยกระดับพัฒนาการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน และก้าวเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และมั่นคงได้ในอนาคต.

ภาคการเกษตรยังเป็นรายได้หลัก/การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง เศรษฐกิจอีสานไตรมาสดีขึ้น

ขอนแก่น : นายศรัณย์ อังรรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 3 ปีนี้ ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ทยอยฟื้นตัว โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่การผลิตหดตัวมากขึ้น จากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ (supply disruption) ที่ยังมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของบริโภคภาคเอกชน

นายศรัณย์ กล่าวต่อว่า การอุปโภคบริโภคขยายตัวต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายในหมวดบริการสินค้าคงทน และสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นสำคัญ ด้านการลงทุนภาคเอกชน หดตัวเล็กน้อยตามการลงทุนด้านการก่อสร้างที่หดตัวต่อเนื่อง และการลงทุนด้านเครื่องจักรที่ชะลอลง ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวต่อเนื่อง ตามรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ส่วน

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวน้อยลง ทั้งการส่งออกและนำเข้าจากจีนเป็นสำคัญ

“สำหรับรายได้เกษตรกรขยายตัวต่อเนื่อง จากด้านราคาเป็นสำคัญ ตามราคาปศุสัตว์และมันสำปะหลัง ขณะที่ผลผลิตชะลอลง ส่วนภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากขึ้น ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลงจากปัญหา Supply Disruption ในจีนที่เพิ่มขึ้น สำหรับการจ้างงานเพิ่มขึ้น ตามจำนวนผู้มีงานทำในระบบที่เพิ่มขึ้น (ม.33) และจำนวนผู้ว่างงานใหม่ในระบบที่ลดลง (ม.38) ในส่วน อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นร้อยละ 6.89 ตามราคาอาหารสด ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ และผักสดเป็นสำคัญ ขณะที่ราคาพลังงานชะลอลง สุดท้ายคือภาคการเงิน ฝากเงินชะลอตัว ทั้งเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน ส่วนสินเชื่อขยายตัวเล็กน้อย ตามความต้องการเงินทุนของธุรกิจที่เริ่มฟื้นตัว หลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปีนี้ คาดว่า ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน” นายศรัณย์ กล่าว

กรมชลฯเร่งฟื้นฟูพื้นที่ท่วม วัดอยุธยาโคลนถล่ม20ชม.

เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำเริ่มลด 'อยุธยา'พระช่วยกันล้างวัด 'ศรีสะเกษ' เสร้บน้ำท่วมมิดหลังคาร่วม 2 เดือน (อ่านต่อหน้า 15)

ต่อจากหน้า 1

กรมชลฯ

เขื่อนเจ้าพระยาลดระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน (ชล.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,750 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เริ่มทยอยลดลง มีปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,567 ลบ.ม.ต่อวินาที แนวโน้มลดลงเช่นกัน ทำให้พื้นที่ริมตลิ่งท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อาทิ

อ.พรหมบุรี อ.อินทร์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เริ่มทยอยกลับเข้าสู่ระดับตลิ่ง ส่วนที่สถานีวัดน้ำ C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,348 ลบ.ม.ต่อวินาที

นายประพิศกล่าวว่า ด้านแม่น้ำป่าสัก ปัจจุบันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับลดการระบายน้ำเช่นกัน ที่สถานี S.28 ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่อัตรา 41 ลบ.ม.ต่อวินาที ส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ปรับลดลงตามไปด้วยอยู่ที่ 207 ลบ.ม.ต่อวินาที แนวโน้มลดลงต่อเนื่องเช่นกัน

กรมชลฯเร่งฟื้นฟูพื้นที่ท่วม

นายประพิศกล่าวว่า ส่วนระดับน้ำในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีแนวโน้มลดลงและ

เริ่มทยอยกลับเข้าสู่ระดับตลิ่งเช่นเดียวกัน ได้แก่ สถานีวัดน้ำ C.35 บ้านป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำ 4.00 เมตร ลดลง 21 เซนติเมตร ปัจจุบันต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.35 เมตร สถานีวัดน้ำ C.36 คลองบางหลวง บ้านบางหลวง โดด ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล ระดับน้ำ 5.40 เมตร ลดลง 22 เซนติเมตร ปัจจุบันสูงกว่าระดับตลิ่ง 1.04 เมตร สถานีวัดน้ำ C.37 คลองบางบาล บ้านบางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล ระดับน้ำ 4.41 เมตร ลดลง 18 เซนติเมตร ปัจจุบันสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.27 เมตร สถานีวัดน้ำ C.67 แม่น้ำน้อย สะพานหัวเวียง ต.หัวเวียง อ.เสนา ระดับน้ำ 4.76 เมตร ลดลง 16 เซนติเมตร ปัจจุบันสูงกว่าระดับพื้นที่ลุ่มต่ำ 2.01 เมตร และสถานีวัดน้ำ C.68 ตลาดเสนา อ.เสนา ระดับน้ำ 3.88 เมตร ลดลง 14 เซนติเมตร ปัจจุบันสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.68 เมตร อย่างไรก็ตาม กรมชลฯจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำและสำรวจตรวจสอบอาคารชลประทานต่างๆ ในพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเก็บกักน้ำและส่งน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตรได้ในช่วงฤดูแล้ง

อยุธยาล้างดินโคลนวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.พระนครศรีอยุธยา หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ลดการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่อง เหลือการระบายที่ 1,567 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่าน จ.พระนครศรีอยุธยา รวมถึงแม่น้ำน้อยและคลองสาขาต่างๆ ระดับน้ำเริ่มลดลง 10-20 ซม.

โดยพบว่าที่วัดตะกู ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำในคลองบางหลวงลดระดับลงจนต่ำกว่าตลิ่ง จากเดิมที่เคยท่วมสูงกว่า 3 เมตร นานกว่า 3 เดือน พื้นที่บริเวณโดยรอบของวัด หน้าศาลาการเปรียญ หน้ากุฏิสงฆ์ โบสถ์ หน้าเมรุ มีดินโคลนและทรายจำนวนมาก หนากว่า 10-20 ซม.

พระครูสมุห์พอเจตน์ ชาตวีโร เจ้าอาวาสวัดตะกู พร้อมด้วยพระลูกวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมทำการขุดลอก ใช้น้ำฉีดล้างดินโคลน ทราย ที่ตกค้างอยู่ตามจุดต่างๆ ในวัดออก ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน คราบดิน



คลื่นนิ่ง - สถานการณ์น้ำท่วมที่วัดตะกู ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่าระดับน้ำในคลองบางหลวงลดระดับลงจนต่ำกว่าตลิ่ง ทำให้บริเวณโดยรอบของวัดมีดินโคลนและทรายจำนวนมาก พระลูกวัดและประชาชนช่วยกันทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลน ทราย คาดว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน คราบดินโคลนจะหมด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน

โคลนจะหมด

'เล็ก ฟันเด่น'มอบถุงยังชีพ

ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา พระครูอนุภคศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นางรุ่งรศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา รับมอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 100 ชุด จากนายฟันเด่น จรรยาธนากร ดาราจักรองนักแสดงชื่อดัง เป็นตัวแทน มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ โดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด

นายฟันเด่นกล่าวว่า ทางมูลนิธิพระราหูโครงการใจถึงใจ ได้เดินทางส่งมอบถุงยังชีพดังกล่าวในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง ไปแล้วจำนวนหลายพันชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมต่อไป

ศรีสะเกษท่วมหลังคา2เดือน

ที่ จ.ศรีสะเกษ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชุมชนหนองหมู ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางเพียรวิไล โสดาลี ประธานชุมชนหนองหมู พร้อมด้วยแกนนำชาวบ้านหนองหมูสำรวจบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมมานาน 2 เดือนแล้ว

นางเพียรวิไลกล่าวว่า น้ำท่วมมานาน 2 เดือนแล้ว ทำให้ประชาชนชาวบ้านหนองหมูได้รับความลำบากมาก ทั้งเรื่องอาหารการกินและที่พักนอน ลำบากทุกเรื่อง แสบคันเนื้อประดาดตัว ซึ่งการให้ความช่วยเหลือนั้นทางราชการทั้ง จ.ศรีสะเกษ โดย ปก.ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มูลนิธิ รวมทั้งภาคเอกชนได้เข้ามาดูแลเรื่องอาหารการกินและน้ำดื่มน้ำใช้มาอย่างต่อเนื่อง แต่ตอนนี้ก็เริ่มจะไม่มีแล้ว เนื่องจากว่าน้ำท่วมนานเกินไปในส่วนของบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมจนถึงหลังคานั้น บ้านส่วนมากผุพังแตกร้าง หลังคาสังกะสีเปลี่ยนเป็นสีเหลืองไม่อยู่ในสภาพเดิม ชุมชนหนองหมูมีจำนวนทั้งสิ้น 170 หลังคาเรือน แต่มีผู้ที่อยู่อาศัยอยู่จริงจำนวน 90 หลังคาเรือน บ้านเรือนถูกน้ำท่วมทั้ง 170 หลังคาเรือน

นางเพียรวิไลกล่าวว่า วอนขอความช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขอให้เข้ามาตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนของชาวบ้านหนองหมูที่ท่วมถึงหลังคานาน 2 เดือนโปรดพิจารณาว่าจะให้ความช่วยเหลือได้ขนาดไหน

บึงกาฬ.ร.สวมเสื้อกันหนาว

ที่ จ.บึงกาฬ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในหลายอำเภอของจังหวัดบึงกาฬ สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็น มีหมอกกลงมาปกคลุม รวมทั้งอำเภอเมืองบึงกาฬ ซึ่งในช่วงนี้อุณหภูมิในช่วงเช้าเริ่มลดลง วัดได้เช้านี้ 17 องศา ส่งผลให้ประชาชนเริ่มนำเสื้อผ้ากันหนาวออกมาสวมใส่แล้ว

เช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนบึงกาฬ ที่มีนักเรียนเด็กมัธยม ม.1-ม.6 ผู้ปกครองต่างให้บุตรหลานสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวมาโรงเรียนไม่ต่างจากโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงและใกล้ภูเขาสูง ซึ่งบรรยากาศเริ่มเข้าสู่ช่วงต้นหนาว นอกจากนี้ยังพบว่าช่วงเวลากลางคืนยังมีลมกระโชกแรงทำให้ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำโขงเริ่มได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนที่อำเภอบึงโขงหลง บริเวณบึงโขงหลง พื้นที่ชุ่มน้ำโลก เช้านี้มีหมอกกลงบางๆ บนผืนน้ำแผ่กว้างสุดลูกหูลูกตา นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวออกมาเดินชมสุดอากาศที่สดชื่นในยามเช้า

เช่นเดียวกับที่บริเวณบ้านนันทนาการ หินสามวาฬ จ.บึงกาฬ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลาป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู บ้านโนนไทรทอง หมู่ 8 ต.โคกก่อ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เช้านี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปชื่นชมความงามของหินสามวาฬ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ จ.บึงกาฬ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิบนเขา 15 องศา

ลำปางหมอกลงหนา

ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยอุณหภูมิลดต่ำลงไปกว่า 3-4 องศาเซลเซียสแล้ว หากเทียบกับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอุณหภูมิบริเวณพื้นราบ รวมถึงเขตตัวเมืองลำปาง อุณหภูมิเช้านี้วัดได้ 18 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณ

พื้นราบ ในพื้นที่ต่างอำเภอ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 17-18 องศาเซลเซียส นับเป็นความหนาวเย็นที่อุณหภูมิลดต่ำลงต่อเนื่อง โดยในช่วงระยะนี้ก็ยังพบมีหมอกหนาวลงมาปกคลุมในพื้นที่ จ.ลำปาง บางแห่ง ส่วนบริเวณหุบเขาและยอดดอยในพื้นที่ จ.ลำปาง ก็หนาวเย็นลงเช่นกัน โดยอุณหภูมิต่ำกว่า 15-16 องศาเซลเซียส อย่างที่ยอดดอยแก้วผืน แหล่งท่องเที่ยวบนยอดดอยสูง ในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอตอนบนของ จ.ลำปาง ยังคงเกิดความคึกคักต่อเนื่องจากประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ยังเดินทางขึ้นมาเที่ยวชมวิวดาวที่ทัศนที่สวยงาม โดยเช้านี้อุณหภูมิยังแตะ 15 องศาเซลเซียส

เบตงแห่หาซื้อเสื้อกันหนาว

ที่ จ.ยะลา จากสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นในภาคเหนือและอีสาน ส่งผลให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดบันนังชเนน ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นตลาดนัดขายเสื้อผ้ามือสอง ต่างพากันนำเสื้อกันหนาวออกขาย จนทำให้บรรยากาศการเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองเริ่มกลับมาคึกคัก

พ่อค้าขายเสื้อผ้ามือสองเปิดเผยว่า เมื่อลมหนาวมาเยือนทางภาคเหนือและอีสาน ตลาดเสื้อกันหนาวมือสองที่อยู่ทางภาคใต้เริ่มกลับมามีลูกค้าถามหาอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง หลังเจียบเหงจากการระบอบโควิด-19 กว่า 3 ปี โดยวันนี้มีเสื้อผ้ากันหนาวออกจากแผงโดยมียอดขายต่อวันไม่น้อยกว่า 200-300 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะหาซื้อส่งไปให้ญาติในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน และมีบรรดานักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็มาซื้อเช่นกัน

ด้านลูกค้าที่มาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสอง เปิดเผยว่า ตลาดนัดแห่งนี้ถือเป็นตลาดนัดที่มีเสื้อผ้าหลากหลายให้เลือกซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี และมีหลากหลายรูปแบบ ที่สำคัญคือ ราคาไม่แพง สามารถซื้อฝากญาติที่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสานได้หลายคน



ธ.ก.ส.เผย พืชเศรษฐกิจข้าช้อนหนี้เสียครึ่งปีขยับไปเป็น12.5%

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด รวมถึงสงครามรัสเซียและยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และเงินเฟ้อ รวมทั้งสถานการณ์น้ำท่วม จึงส่งผลให้สถานการณ์หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ช่วงครึ่งปีแรกของปีบัญชี 2565/66 (เดือน เมษายน - กันยายน 2565) อยู่ที่ระดับ 12.5% จากปกติธนาคารจะมีเอ็นพีแอลไม่เกิน 10% อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส.ก็ให้ความสำคัญกับการเข้าไปดูแลด้วยการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจะทำให้สิ้นปีบัญชี 2565 (31 มีนาคม 2566) สัดส่วนเอ็นพีแอลจะลดลงอยู่ที่ระดับ 7%

“ยอมรับว่าสัดส่วนเอ็นพีแอลเพิ่มสูงขึ้น เพราะ 2 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรเผชิญภาวะข้อจำกัดทางด้านทางการเงิน ซึ่งหากธ.ก.ส.เข้าไปเร่งจัดเก็บก็คงไม่ใช่ เราจึงจะเข้าไปช่วยดูแลด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 เกษตรกรจะมีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรกลับมามีความสามารถในการชำระหนี้” นายธนารัตน์ กล่าว

นายธนรัตน์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานธ.ก.ส. ครั้งแรกของปีบัญชี 2565/66 (เดือนเมษายน-กันยายน 2565) สามารถปล่อยสินเชื่อเพื่อดูแลเกษตรกรแล้วกว่า 368,745 ล้านบาท และคาดว่าจะสิ้นปีบัญชี 2565 (31 มีนาคม 2566) จะสามารถปล่อยสินเชื่อได้กว่า 7 แสนล้านบาท โดย ณ 30 กันยายน 2565 ธ.ก.ส.มีสินเชื่อสะสม กว่า 1.6 ล้านล้านบาท และเงินฝากอยู่ที่ 1.77 ล้านล้านบาท และมีสินทรัพย์มากกว่า 2.12 ล้านล้านบาท

นายธนรัตน์ กล่าวว่า ขณะนี้หนี้สินอยู่ที่ระดับ 1.974 ล้านล้านบาท สำหรับรายได้จากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ อยู่ที่ระดับ 4.2 หมื่นล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานของแบงก์อยู่ที่ประมาณ 4.1 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิครั้งแรกของปี 2565 อยู่ที่ 1,388 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ประมาณ 50 ล้านบาท

ในส่วนภาวะแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น สถาบันการเงินของรัฐยังยืนยันที่จะตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 2 ครั้งที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ก็ยังตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกรอยู่ รวมทั้งแบงก์รัฐทุกแห่งด้วย และจะรอดูติดตามสถานการณ์การประชุมกนง. อีกครั้งในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หากกนง. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่ประเมินแล้วไม่กระทบแบงก์ ธ.ก.ส.ก็จะยังตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ให้นานที่สุด

ขณะที่ นายธนวรรณ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าได้ประเมินความเสี่ยงภัยจากกรณีอุทกภัย หรือน้ำท่วม ล่าสุดเป็น 2.5 หมื่นล้านบาท โดยมีกรอบอยู่ที่ 2.2-2.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ประเมินไว้ 1.2-2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าความเสี่ยงจะไม่กระจายไปเพิ่มเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน หลายพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมซึ่งได้ลดลงแล้วและส่วนที่ท่วมอยู่ขณะนี้ก็เป็นพื้นที่อยู่อาศัยมากกว่าพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจ

นายธนวรรณ กล่าวว่า ส่วนการเยียวยานั้น คาดว่าการที่รัฐบาลใช้มาตรการเยียวยาตามปกติของกรอบราชการ ก็น่าจะครอบคลุมความเสี่ยงภัยแล้ว และประเมินว่า การเกิดน้ำท่วมในปีนี้ ไม่ได้กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมมาก เพราะว่ามีผลทางการเกษตรไม่ได้รับความเสียหายมาก และพื้นที่ท่องเที่ยว อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ โดยชดเชยจากการกลับมาท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไฮซีซั่น ปลายปีนี้ ดังนั้นจึงยังคงคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปี 2565 ที่ 3.3-3.5% ต่อปี ■

เกษตรวันนี้..... ● กรมการข้าวมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรที่ประสบเหตุอุทกภัยจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก ที่ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางเกษตร รวมถึงนาข้าวเป็นวงกว้าง จึงได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวนาและผู้ประสบอุทกภัย โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวนาผู้ประสบภัย..... ● นอกจากนี้มีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในการสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ ให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 10 ไร่ ไร่ละ 7 กิโลกรัม สำหรับนาดำ และไร่ละ 15 กิโลกรัม สำหรับนาหว่าน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ของเกษตรกรผู้จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ก็ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจนขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้ปลูกในฤดูเดียวกัน และมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะเพาะปลูกในฤดูเดียวกัน..... ● ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ห่างไกลความเจริญและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูก ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสำรวจเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง..... ●

เกษตรวันนี้

นายกฯหล้าปลื้ม

ปศุสัตว์บุรีรัมย์ เตือนระวัง 'โรคปาก-เท้าเปื่อย' ให้ความรู้เกษตรกรกรมฯ ระบาดช่วงปลายฝนต้นหนาว



ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว ฝ้าดูแลสุขภาพสัตว์ พร้อมทั้งนำโค-กระบือ ไปฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย

นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดบุรีรัมย์ สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งจะทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพอ่อนแอ เสี่ยงต่อการติดเชืโรคง่าย จึงได้ขอแจ้งให้เกษตรกรผู้เลี้ยง โค-กระบือ หมั่นดูแลสุขภาพสัตว์ ซึ่งปัจจุบันบุรีรัมย์มีประชากรโค อยู่จำนวน 498,769 ตัว เกษตรกร 82,098 ราย และกระบือ 150,120 ตัว เกษตรกร 26,159 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่ 23 อำเภอ ทั้งจังหวัด โดยเกษตรกรควรดูแลคอกสัตว์ และโรงเรือนให้มีความมิดชิด และอบอุ่นอยู่เสมอ ไม่ให้มีสภาพชื้นแฉะ ให้สามารถรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยของ



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15163

หน้า: 8(ล่างขวา)

Col.Inch: 56.70 Ad Value: 70,875

PRValue (x3): 212,625

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สกูปพิเศษ: ปศุสัตว์บุรีรัมย์ เตือนระวัง 'โรคปาก-เท้าเปื่อย'ให้ความรู้เกษตรกรคุม...

สัตว์เลี้ยงได้

นายอภิชาติกล่าวต่อว่า
ขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ
ได้นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้า
เปื่อย และโรคคอบวมระบาดที่สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอได้ทุกแห่งให้ครบทุกตัว

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าว
ด้วย

“ทั้งนี้ ตั้งแต่
ต้นปีที่ผ่านมาจนถึง
ขณะนี้ ปศุสัตว์จังหวัด
บุรีรัมย์ ได้ระดม
เจ้าหน้าที่ออกฉีด
วัคซีนให้กับโค-
กระบือ ของเกษตรกร
ป้องกันโรคปาก เท้า
เปื่อยและโรคคอบวม
ไปแล้วในทุกอำเภอ

อย่างไร
ก็ตาม ขอให้เกษตรกร

ผู้เลี้ยงโค-กระบือ ได้
เฝ้าระมัดระวัง หาก
พบว่า โค-กระบือ
มีอาการป่วยผิดปกติ
มีแผลตามริมฝีปาก
กลีบเท้า น้ำลายไหล
เชื่องซึม หรือป่วย
ตายผิดปกติ ให้รีบ
แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
อำเภอ หรือปศุสัตว์
จังหวัด เข้าไปตรวจ
สอบเพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
ขยายเป็นวงกว้าง
ซึ่งจะสร้างความเสียหาย
ให้กับเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโค-กระบือได้”
นายอภิชาติ กล่าว

ปศุสัตว์เดือนหวัดนกระบาดเวียดนาม

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากรายงานข่าวจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามออกแถลงการณ์ยืนยันการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิด A สายพันธุ์ H5 โดยผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงวัย 5 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดฟูเถาะ มีประวัติการรับประทานเนื้อไก่ และแสดงอาการประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้อาการยังอยู่ในขั้นวิกฤต อนึ่ง เวียดนามมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก รวมอย่างน้อย 128 คน นับตั้งแต่ปี 2546 ทุกรายติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 เสียชีวิตรวม 64 ราย

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า แม้ประเทศไทยจะไม่พบรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนก เป็นระยะเวลา 14 ปี แต่กรมปศุสัตว์ ยังคงเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคไข้หวัดนกเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยสั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่นกอพยพ พื้นที่นกวางไข่ พื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น ฝูงเป็ดไล่ทุ่ง เป็นต้น เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ปีกภายในประเทศ ชะลอการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ปีกจากประเทศที่เกิดโรคไข้หวัดนก

ส่วนสัตว์ปีกเลี้ยงในระบบฟาร์ม ให้เข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นสูงสุด เช่น การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม เข้มงวด เรื่องระบบความปลอดภัยภายในฟาร์ม ควบคุมการเข้า-ออกฟาร์ม ให้อัตราความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์ม พ่นยาฆ่าเชื้อทุกคัน เป็นต้น รมรงค์ ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ได้แก่ พื้นที่นกอพยพ อาศัยอยู่ พื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น เป็นต้น ตลอดจนผลักดันระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าระบบมาตรฐาน GAP หรือ GFM รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานระหว่างประเทศ